

# OCB: Tốp 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu 2024

11:37 05/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa lọt tốp doanh nghiệp phát triển bền vững 2024 và được xướng tên ở hạng mục “Tinh thần lãnh đạo ESG” bởi sự quyết tâm thực thi và hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững trở thành ngân hàng xanh tiên phong tại Việt Nam.**

Tốp 50 doanh nghiệp phát triển bền vững là giải thưởng thường niên do tạp chí Nhịp cầu Đầu tư khởi xướng nhằm góp phần thúc đẩy xu hướng phát triển bền vững lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội Việt Nam đồng thời ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp đã góp phần vào việc phát triển bền vững, thân thiện với môi trường và công bằng xã hội. Giải thưởng cũng góp phần nâng cao nhận thức, truyền cảm hứng về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường cho cộng đồng.



*Đại diện OCB nhận giải doanh nghiệp phát triển bền vững 2024\_ Ảnh: OCB.*

Được biết, các hoạt động hướng đến ngân hàng xanh đã được OCB đặt nền tảng từ rất sớm, chính sách quản lý rủi ro MT&XH với sự tư vấn của IFC được ban hành từ năm 2012, từ đó ngân hàng đã đưa nội dung này vào hoạt động thẩm định, xem xét trước khi cấp tín dụng cho khách hàng.

Bên cạnh việc tích cực đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số, hoạt động quản lý nội bộ của ngân hàng cũng được điều chỉnh theo hướng thân thiện hơn với môi trường thông qua việc sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, ưu tiên trực tuyến, số hóa hầu hết các quy trình... nhằm giảm thiểu công việc liên quan đến giấy tờ, văn phòng phẩm và tiêu thụ năng lượng.

Tháng 4/2024, OCB và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) chính thức ký kết thỏa thuận tư vấn chuyển đổi ngân hàng xanh và dịch vụ ngân hàng số bán lẻ và doanh nghiệp SME, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, hiệu quả cho ngân hàng, khách hàng, xã hội.

Theo đó, IFC sẽ hỗ trợ OCB thực hiện hành trình chuyển đổi xanh, đồng thời tăng cường năng lực dịch vụ ngân hàng số dành cho các doanh nghiệp SME và bán lẻ. Điều này không chỉ thúc đẩy phát triển tài chính khí hậu mà còn mở ra cơ hội tiếp cận vốn cho nhóm doanh nghiệp SME, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.



*OCB và IFC ký kết thỏa thuận tư vấn chuyển đổi ngân hàng xanh và dịch vụ ngân hàng số bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)\_ Ảnh: OCB.*

Sự hợp tác chiến lược giữa ngân hàng và IFC được xem như một sự khẳng định mạnh mẽ cam kết của OCB trong việc theo đuổi chiến lược phát triển bền vững một cách hiệu quả, xây dựng các mục tiêu chiến lược tổng thể dựa trên 3 trụ cột: môi trường, xã hội và quản trị (ESG) để điều chỉnh tất cả các sản phẩm OCB đưa ra thị trường, đồng thời nâng cao tiêu chuẩn trong quản trị, quản lý nội bộ trong ngân hàng.

Năm 2024 được nhận định là năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu dài hạn của OCB. Từ nhận định đó, bên cạnh việc hoạch định những chiến lược kinh doanh cụ thể, OCB còn lên phương án thực hiện chiến lược phát triển bền vững, với tầm nhìn trở thành ngân hàng xanh (Green Bank) tiên phong tại Việt Nam. Vì vậy, OCB đã xác định các mục tiêu dài hạn cho hành trình chuyển đổi này với sứ mệnh phát triển bền vững vì một tương lai xanh, tốt đẹp hơn, đại diện lãnh đạo OCB chia sẻ.

Với sự kiên định trong chiến lược trong việc theo đuổi chiến lược phát triển bền vững một cách hiệu quả, hướng đến mục tiêu trở thành ngân hàng xanh tiên phong tại Việt Nam, quy mô tín dụng

xanh tại OCB đang trong xu hướng tăng dần và đạt tỷ trọng trung bình 8-10% trong tổng quy mô dư nợ tín dụng toàn hàng. Trong khi đó, đến 30/6/2023, dư nợ cấp tín dụng xanh tại Việt Nam đạt gần 528.300 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 4,2% tổng dư nợ toàn nền kinh tế.

Được biết, sau khi ký kết hợp tác với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), OCB sẽ không ngừng hoàn thiện các chương trình đào tạo về Green Academy dựa trên những tư vấn từ đội ngũ IFC, nhằm nâng cao văn hóa xanh và năng lực ngân hàng xanh trong việc thẩm định dự án và đánh giá rủi ro môi trường xã hội.

Song song đó, thiết kế sản phẩm xanh, chương trình tín dụng xanh dành cho các phân khúc khách hàng tiềm năng, đồng thời với sự trợ lực từ các tổ chức định chế tài chính quốc tế như: IFC, DEG... OCB đã mở rộng danh mục cho vay đối với các dự án phát triển bền vững trong nhiều lĩnh vực xã hội và khí hậu đủ điều kiện. Các chính sách ưu đãi và sản phẩm tín dụng xanh cũng sẽ được OCB giới thiệu rộng rãi đến khách hàng và công bố thông tin trên các phương tiện truyền thông.

“Khi theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, điều này sẽ giúp OCB dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế từ các tổ chức tài chính và nhà đầu tư quan tâm đến các dự án bền vững. Tuy nhiên, cũng sẽ đi kèm những thách thức như: chi phí đầu tư ban đầu cao, hoạt động đào tạo nhân viên, thay đổi quy trình và cơ cấu tổ chức để phù hợp với các tiêu chuẩn bền vững cũng phải được tổ chức thường xuyên, khung pháp lý và các tiêu chí xanh tại Việt Nam cũng cần thời gian để hoàn thiện... Tuy nhiên, OCB kiên định với mục tiêu đã đề ra. Việc nhận được giải thưởng top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu 2024 hạng mục “Tinh thần lãnh đạo ESG” thực sự là động lực mạnh mẽ để chúng tôi không ngừng nỗ lực trên hành trình trở thành ngân hàng xanh tiên phong tại Việt Nam”, lãnh đạo OCB cho biết thêm.

**Bảo Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/ocb-top-50-doanh-nghiep-phat-trien-ben-vung-tieu-bieu-2024>